



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น NBT</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมกับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมแถลงข่าว “ร่วมมือร่วมใจ สุขใจเทศกาล สงกรานต์” ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ว่า สธ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลด อุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางบก ทางอากาศ ขอให้ประชาชนเดินทาง กลับบ้านด้วยความระมัดระวัง เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก และทำให้เป็น นิสัยเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามหากเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ อาจถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกพ.พรี 72 ชั่วโมงแรก แต่หากไม่ใช่กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต สามารถเข้าได้ทุกพ.พ.เช่นกัน แต่เป็นการรักษาตามสิทธิ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>- เสนอข่าว สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) ที่ส่วนกลางและทุกจังหวัดตลอดช่วง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.2561 รวมทั้งให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ระบบการรับและส่งต่อ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์ ทางการแพทย์ และหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 14,492 หน่วย เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับสูง 2,617 หน่วย ระดับพื้นฐาน 2,008 หน่วย และระดับ เบื้องต้น 9,871 หน่วย มีแพทย์ พยาบาล และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 165,158 คน เจ้าหน้าที่ทีมศัลยแพทย์ 1,500 คน เรือปฏิบัติการฉุกเฉิน 155 ลำ เครื่องบิน 129 ลำ พร้อมให้ โรงพยาบาลบนเส้นทางหลวงจัดหน่วยปฏิบัติการระดับสูง หรือระดับพื้นฐาน ประจำเส้นทาง หลวง หากประชาชนประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ 1669</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดไว้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ห้ามดื่มบน รถในขณะขับขี่หรือโดยสาร ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยอนุญาตให้ขายได้ใน ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยในช่วงเทศกาล 7 วัน จะดำเนินการตรวจจับอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอ เสี่ยง 199 อำเภอ</p> <p>ทั้งนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระบุสถิติข้อมูลการบาดเจ็บจากการจราจร ทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556-2560 พบว่า บาดเจ็บ 138,434 คน เฉลี่ยปีละ 27,687 คน เสียชีวิต 2,205 คน เฉลี่ยปีละ 441 คน พิกัด 949 คน เฉลี่ยปีละ 190 คน และมีมูลค่าความสูญเสีย 24,700 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 5,000 ล้านบาท</p>
<p>M2F เดลินิวส์</p>	<p>- เสนอภาพโฆษณาของ สสส. เต็มแล้วขับถูกจับแถมปรับหนักถึง 10 เท่า เมื่อตรวจวัด แอลกอฮอล์เกิน 50 mg% ถูกพักใช้ใบขับขี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายกำหนดและ ประกันภาคสมัครใจคุ้มครอง สิทธิผู้ประสบอุบัติเหตุ สามารถร้องขอให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ ของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ตรวจวัดทางลมหายใจไม่ได้ สามารถให้ตำรวจส่งไปตรวจ เลือดที่โรงพยาบาลสังกัด สธ. ทั่วประเทศ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ มติชน M2F</p>	<p>กัญชา -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะวิจัยและ พัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการสมุนไพรมหาชาติ ว่า สธ.จะตั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>คณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องภัยสุขภาพอย่างเป็นทางการ โดยดึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ นักวิชาการ ทั้งคณะวิจัยของ ม.รังสิต ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาช่วยทำ และเชิญ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เป็นประธาน</p> <p>-ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า บอร์ด อภ.ได้ไปศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากกัญชาที่ประเทศ แคนาดา จะเห็นว่าโลกตะวันตกมีการใช้สารสกัดของกัญชาทางการแพทย์ใน 2 ประเด็น คือ ด้านการแพทย์ และด้านผ่อนคลาย แต่ประเทศไทยจะใช้เฉพาะด้านการแพทย์เป็นหลัก ซึ่ง นักวิชาการต้องช่วยว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์มากน้อยเพียงใด ในการวิจัยพัฒนา ทางแพทย์แผนปัจจุบัน จะมุ่งไปที่การรักษาโรค เช่น การรักษาโรคลมชัก โดยเฉพาะในเด็ก ยาที่มีอยู่บางครั้งไม่สามารถคุมการชักได้ แต่กัญชามีบทบาทที่คุมได้ดี และโรคทางสมองอื่นๆ เช่น โรคพาร์กินสัน เมื่อได้ยาแผนปัจจุบันก็จะเกร็งจะแข็งไปหมด โรคมะเร็ง ว่าจะใช้กัญชามาช่วยอย่างไร ทั้งเรื่องลดการปวด ความอยากอาหาร และลดความเจ็บปวดแทนการใช้มอร์ฟิน ซึ่งก็จะมีการทำงานผ่านคณะทำงานวิชาการ ปัจจุบันกัญชา เป็นยาเสพติดอยู่ในประเภท 5 ที่ห้ามเด็ดขาด จึงไม่อาจนำมาศึกษาวิจัยในคนได้ ที่อธิการบดีม.รังสิต เสนอปลดล็อกน่าจะเป็น ประเด็นนี้ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม และ อัย.พยายามปรับปรุง พรบ.ยาเสพติดอยู่ ให้เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ก็จะแก้ในประเด็นนี้ หากจะวิจัย ขณะนี้ทำได้เพียงปลูกและสกัดสารออกมา เพื่อทดลองในสัตว์ แต่ในคนยังไม่ได้</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า กัญชาจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ รมว.สธ. จะอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา แต่อย่างไร เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคน ยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ อย่างไรก็ตาม ออย. ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชาและสารสกัดจากกัญชา ในการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาทางการแพทย์ จึงได้เสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เปิดให้สามารถนำกัญชา รวมถึงสารสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ตามคำสั่งของผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งร่างประมวลกฎหมายนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับหลักการของร่างฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>
สวท. มติชน เดลินิวส์	<p>พัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ Champion Products ศักยภาพสมุนไพร...สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ โดย สธ.และ 9 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัยจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ยารักษาโรค เวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม รวมทั้งร่วมกันคัดเลือกสมุนไพรนำไปวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นแชมเปียน โปรดักต์ ทั้งหมด 12 ชนิด คือ กวาวเครือ, กระจับปี่, ขมิ้นชัน, บัวบก, มะขามป้อม, กระจับ, พริก, โพล, ฟาทลายโจร, กระจับแดง, ว่านหางจระเข้ และหญ้าหวาน จากปี 2560 ถึงปีนี้ ได้คัดเลือกให้กระจับปี่ ขมิ้นชัน บัวบก และโพล เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตหลายรูปแบบ ทั้งเวชสำอาง เครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2561 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 400 ราย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และวางแผนพัฒนาสมุนไพร โดยเฉพาะการผลิตสมุนไพรแชมเปียน โปรดักต์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ	<p>ตลาดเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับสมุนไพรครบวงจร โดยปลูก ศึกษาวิจัย ผลผลิตผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลควบคุมคุณภาพ ส่งเสริม OTOP และ SME ศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาความเป็นพิษของสมุนไพรต่าง ๆ เก็บรวบรวมที่พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ 14 แห่งในไทย มีโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศึกษาวิจัย เช่น ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมผลิตแคปซูลสารสกัดเถาวัลย์เปรียงแก้ปวดข้อ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกรมฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กลุ่มแปรรูปสมุนไพร แก่บ้าน ตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 105 พันธุ์พื้นถิ่นของ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน จนสามารถส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มรายได้แก่ชุมชนมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>พาราควอต</p> <p>- เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ผลกระทบต่อร่างกายจากการใช้พาราควอต ว่า ในวงการแพทย์พบคนไข้ที่เสียชีวิตจากผลกระทบบทการใช้ พาราควอตจำนวนมาก ได้รับข่าวสารว่าทางกรมวิชาการเกษตรอ้างว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ในการประชุม คกก.ปฏิรูประบบสาธารณสุข ระบุว่า ทางสธ.มีความพยายามจะยกเลิกการใช้มาตลอด แต่ ก.เกษตรฯ และ ก.อุตสาหกรรม ให้เหตุผลว่า การใช้ยามาหยาบมีความรัดกุม ซึ่งมองว่าในประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกับในต่างประเทศที่มีการครอบคลุมการสัมผัสในผิวหนังได้ ทำให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ไร่นาต่าง ๆ จนทำให้เกิดผลต่อสุขภาพได้</p> <p>อีกทั้งได้เห็นงานวิจัยของ สกว.โดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกุล ผอ. สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นครสวรรค์ รู้สึกชื่นชมมาก โดยมีการเก็บตัวอย่างใน จ.หนองบัวลำภู พบว่า มีการใช้พาราควอตเกินกว่าที่ควรจะใช้เป็น 10 เท่า ในช่วงประมาณปี 2559 พบผู้ป่วยเนื้อเน่าเป็น 100 ราย จากการเหยียบย่ำ ซ้ำไปซ้ำมาในสวน ไร่นาที่มีการตกค้างของพาราควอต ซึ่งบางรายไปโรงพยาบาลไม่ทันเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ต้องตัดขาหรือเสียชีวิตก็มี</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาว่า ควรจะใช้พาราควอตต่อ หรือยกเลิกไปนั้น ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ได้มอบอำนาจให้ แต่ถ้าดู คณะกรรมการพบว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขมีเพียง 2 คน ทำให้เป็นไปได้ว่า โอกาสที่จะมีการดึงพาราควอตไว้ใช้ต่อสูงมาก</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก</p> <p>- เสนอข่าว นายทศพร ศิริสัมพันธ์เลขาธิการ ก.พ.ร.กล่าวถึงภารกิจของ ก.พ.ร. นับจากพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จากการประเมินความพอใจของประชาชนในการเข้ารับบริการของหน่วยงานราชการพบว่า ปี 2559 ประชาชนพึงพอใจ 72% ปี 2560 ชัยบมาเป็น 79% จากนั้นยังเดินทางต่อ 3 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) 2. การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking System) และ 3. การพัฒนาระบบการจองคิวกลาง (Queue Online) โดยหนึ่งในความเดือดร้อนของประชาชนในการติดต่อราชการคือการเข้าคิวรอรับบริการ จึงมีการทดสอบระบบคิวออนไลน์ด้วยการไปเข้าคิวที่รพ. แล้ววิเคราะห์กัน และพัฒนาเป็นระบบคิวออนไลน์ นำร่องที่รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ขณะนี้ทำแอปพลิเคชันเกือบเสร็จ สมบูรณ์ เตรียมนำไปใช้กับรพ.ของกระทรวงสาธารณสุข 50 โรงพยาบาล</p> <p>แอปฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้ สามารถนัดหมายจองคิวได้ล่วงหน้า ก่อนถึงวันนัดหมายจะมีการแจ้งเตือน เมื่อถึงวันที่รับบริการแอปฯ จะบอกว่าคนไข้ต้องไปที่แผนกไหน มีกี่ขั้นตอน ใช้เวลาเท่าไร และยังเก็บข้อมูลบันทึกการรักษา ประวัติการจ่ายยา และบอกวิธีการรับประทานยาได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ด้วย เพราะเกิดจากปัญหาที่ได้รับของยาไปแล้วอ่านไม่ออก ตัวหนังสือเลือน ตอนนีแอฟฟลิเคชั่นที่เป็นต้นแบบทำเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวถึง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของ สปสช. ในหลายกรณี ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยในระบบบัตรทอง โดยตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน สปสช.ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่รพ.ตามจำนวนที่รพ.จ่ายจริงในการรักษาผู้ป่วยบัตรทอง ทำให้รพ.ประสบปัญหารายรับไม่เท่ากับรายจ่าย เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสปสช.ที่เป็นลูกหนี้ของรพ.ได้ โดยมีหลายกลวิธีที่ สปสช.จะไม่จ่ายเงินตามราคาจริง เช่น สปสช.กำหนดราคากลางไว้ทุกต้นปีงบประมาณ โดยกำหนดไว้ล่วงหน้า พอกลางปีจะลดราคากลางไปเรื่อยๆ โดยละเมิดสัญญาที่ สปสช.ทำไว้เอง ซึ่งรพ.เอกชนส่วนใหญ่จะทนรับภาระขาดทุนไม่ไหว ทயอยเลิกรักษาผู้ป่วยบัตรทอง หรือ กรณี สปสช.ตั้งกฎไม่ให้รพ.เบิกเงินข้ามกองทุน นอกจากนี้ ยังมีกรจ่ายเงินจากกองทุนฯไปให้หน่วยงานและมูลนิธิเอกชน เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นการบริหารกองทุนที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ทุจริตประพฤติมิชอบ หัวหน้า คสช.ประกาศว่าจะปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบจะริบเร่งดำเนินการแก้ไขและยุติการบริหารดังกล่าวของ สปสช.หรือไม่</p>
ไทยรัฐ	<p>สงวนน้ำพระและรดน้ำขอพร</p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.เป็นประธานในงาน สงวนน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมนำอดีตผู้บริหารระดับสูง สธ.มาร่วมพิธีจำนวนมาก</p>
สยามรัฐ	<p>อย.ทำระบบใหม่ถ่ายโอนข้อมูล</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย.เปิดเผยว่า ทำเมนู "ถ่ายโอนข้อมูลใบรับแจ้ง" ให้ผู้ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย-นำเข้าเครื่องสำอางเพื่อขาย ให้มาจดแจ้งใหม่ โดยถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบใหม่ จะทราบผลทันทีและได้ใบรับจดแจ้งใหม่ เลขที่เดิม ที่ออกตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอางฯ ซึ่งมีอายุ 3 ปี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ย.นี้ ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/Cosmetic/ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันมิให้ผู้มาจดแจ้งใหม่กันอย่างคับคั่งช่วง ส.ค.-ก.ย.61 อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสงค์จะใช้ฉลากเดิม เลขที่ใบรับแจ้งเดิม</p>
มติชน	<p>อายุมากเสี่ยงต่อการหกล้ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะมีแนวโน้มหกล้มร้อยละ 28-35 ต่อปี การหกล้มเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้าโรงพยาบาลในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป สรุปได้ว่าความเสี่ยงของการหกล้ม จะยิ่งมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีโรคประจำตัว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีปัญหาเรื่องการทรงตัว วิธีลดความเสี่ยงของการหกล้มคือ ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
สยามรัฐ	<p>กรมวิทย์มอบรางวัลผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0" ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 172 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ สาขานวัตกรรมด้านโรค 48 เรื่อง สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 56 เรื่อง สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 60 เรื่อง และสาขา Medical Science Symposium 8 เรื่อง โดยมีนางสาวจรรุวรรณ ลิ่มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน</p>
สยามรัฐ	<p>งานมรดกโลก</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สนช. ร่วมกับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนางานมรดก ความทรงจำแห่งโลก Memory of the world วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อนำเสนอคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาของไทย สร้างการรับรู้และเกิดการหวงแหนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะที่วัดโพธิ์ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยและตำราการแพทย์ โบราณคดี และวรรณกรรมแขนงต่างๆ งานมรดกความทรงจำแห่งโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.61 โดยมีนิตรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ตำรายาโบราณ การแพทย์แผนไทย ที่ถอดมาจากแผ่นจารีกรอบระเบียงวัดโพธิ์มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรายาแห่งชาติ รวมถึงนิตรรศการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่นำข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ฤกษ์ ดัตตุน มาเผยแพร่ในงานนี้ด้วย โดยจะทำเป็นนิตรรศการถาวรไว้ที่วัดโพธิ์ เพื่อให้ประชาชน ร่วมกันหวงแหนมรดกของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทนก้อสชิป</p>	<p>รางวัลนักบริหารดีเด่น -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผู้บริหาร รพ.ดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสาธารณสุข และรับเกียรติบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)ประจำปี 2560</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น - เสนอข่าว นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลและมอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2560 คือ พญ.รัชฎาพร รุกเจริญ ผอ.โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ถือเป็นสตรีคนที่ 2 ที่ได้เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยได้ทำงานเชิงรุกนอกโรงพยาบาลเข้าใจหลักการของการดูแลสุขภาพแบบหนึ่งเดียวที่ดูแลทั้งสุขภาพ ยึดเพียงคำสอนของพ่อ คือเป็นข้าราชการที่ต่อยาโกงเงินหลวง อย่าโกงเวลาหลวง และดูแลประชาชนให้ดี</p>
<p>มติชน</p>	<p>กินแมลงวันมวนตาย 2 ราย - เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภานา ผอ.รพ.แม่สอด แดลงข่าวกรณีมีผู้ป่วยเป็นแรงงานชาวไทยกินแมลงมวนเข้าไป เสียชีวิต 2 คน หลังรับการรักษาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา รพ.แม่สอด ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม อายุรกรรมแพทย์ รพ.แม่สอด (ปฏิบัติงานแพทย์ระดับตติย) ลงพื้นที่ออกสอบสวนค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ พบผู้ป่วยชายต่างชาติ 9 คน มีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย จึงแนะนำให้ญาติพาผู้ป่วยไปตรวจร่างกายที่ รพ.แม่สอด ทั้งหมด 5 คน เป็นคนไทย 1 คน ต่างชาติ 4 ราย ขณะนี้แพทย์ให้กลับบ้านทั้งหมดแล้ว แต่ยังมีคนมาตรวจเลือดซ้ำ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>กินหมูกระทะล่าสัตว์ -เสนอข่าว ที่ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง หน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยธรรมสถานลำปาง รับแจ้งเหตุคนเป็นลมจำนวนหลายคน ตรวจสอบพบญาติประคองเด็กหญิง 3 คน อายุ 9 ปี 2 คน และ 13 ปี 1 คน เกิดอาการอาเจียน เวียนหัว และหายใจไม่ออก เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรพ.ลำปางอย่างเร่งด่วน ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุที่บ้าน นั่งล้อมวงกินหมูกระทะ แต่เพราะอากาศร้อน จึงเข้าไปย่างหมูกระทะภายในบ้าน โดยปิดห้องแล้วเปิดแอร์ ปรากฏว่าขณะที่ปิ้งย่างกันอยู่นั้น มีควันลอยตลอดบอวลภายในห้องจำนวนมาก ลักพักคนในบ้านก็ทยอยเป็นลมทีละคน รวมทั้งหมด 5 คน แต่สองรายอาการไม่หนักมาก ญาติจึงพาตัวออกมาไว้ที่โล่งทำให้อาการดีขึ้น แต่เด็กหญิงทั้ง 3 คน เกิดอาการอาเจียน เวียนหัว และหายใจไม่ออก ญาตินำออกมาสูดอากาศข้างนอกเช่นกัน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงรีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยมารับตัวส่งรพ. เบื้องต้นคาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากการสูดดมควันไฟจากเตาถ่านที่ปิ้ง ย่างหมูกระทะเป็นเวลานาน อีกทั้งอากาศไม่ถ่ายเท จึงอยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เสริมความรู้ครูมัธยมเผื่อระวังโรคซึมเศร้าในนักเรียน - เสนอข่าว นายอำนาจ อภิชาติตรากุล ผอ.สพม.เขต38 กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การศึกษาชั้นพื้นฐาน เล็งเห็นถึงปัญหาโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต พบวัยรุ่นไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 44 จึงจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า กับกลุ่มครูแกนนำ เน้นกลุ่มครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและงานแนะแนว รวมประมาณ 94 คน โดยมี พญ.พรรณเพชร เพชรลิขิตเกียรติขจร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยา ภัทรารณณ์ อีระการณ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก มาเป็นวิทยากร</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เล็กเล็กน้อยน้อย</p>	<p>อาหารเป็นพิษบรรเทาได้ด้วยวาซาบิ</p> <p>- เสนอบทความ ภาวะอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งในวาซาบิ มีสารอัลลิล ไอโซไทโอไซยาเนต ที่มีงานวิจัยพบว่าอาจมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียบางชนิดได้ สาร อัลลิล ไอโซไทโอไซยาเนต ในผงวาซาบิ อาจช่วยป้องกันภาวะอาหารเป็นพิษโดยการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ทั้ง 2 ชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>เงินเที่ยวไทย เพื่อผลิตเด็กหลอดแก้ว</p> <p>- เสนอข่าว นางสาวรญาณี เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่าคูรักรักเงินต่างยอมจ่ายคู่ละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท เพื่อผลิตลูกคนที่ 2 ตามนโยบาย หวังเพิ่มประชากรให้กับประเทศ เน้น "คูรักรูานะดี" เดินทาง "ท่องเที่ยวผลิตลูก" ทำกิปต์กับแพทย์มืออาชีพ ทำให้เงินไหลเข้าไทยมหาศาล และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว-ร้านอาหาร-โรงพยาบาล ด้าน นพ.สุรพงษ์ อ่าพันธ์วงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์รักษาโรคเอดส์ ได้ ออกมายืนยันว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 3 ในอาเซียน ที่ทำเด็กหลอดแก้วประสบความสำเร็จ อีก 2 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ในชาวต่างชาติที่เข้ามารักษา</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เหล้าผสมแมลง</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงความปลอดภัยทางอาหารและยาของเกาหลีใต้ ประกาศเตือนระวังการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "โซจู" ผสมกับแมลงหลากหลายชนิดไล่ตั้งแต่ตัวต่อตะขาบหรือ หนอนชนิดต่างๆ โดยอ้างสรรพคุณทางการแพทย์ ระบุเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือ ซึ่งไม่เป็นความจริงและยังไม่มีผลยืนยันพิสูจน์ทางการแพทย์ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากอาการแพ้ หายใจไม่ออกหรือสลัก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch